

**การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน**

โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2541 จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Select Committee of Finance and Central Bank Deputies) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Ministers meeting - AFMM) ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางการเงินการคลังระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจมหภาค นโยบายการเงิน ตลาดทุน ภาษีอากร เป็นต้น

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียนครั้งนี้ มีฝ่ายอินโดนีเซียเป็นประธาน โดยมีเรื่องสำคัญที่หารือกันในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) การจัดตั้งระบบระวังภัยอาเซียน (ASEAN Surveillance Mechanism) เพื่อตรวจสอบและหาหรือปัญหาทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในประเทศสมาชิก และในภูมิภาคโดยรวม และเพื่อหาทางกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้ จะได้มีการหารือเกี่ยวกับโครงสร้างและรายละเอียดต่าง ๆ ของระบบดังกล่าว

(2) การจัดทำแผนปฏิบัติการฮานอย (Hanoi Plan of Action) ในส่วนของมาตรการด้านการเงินการคลัง การพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ เพื่อการเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน แผนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์อาเซียน 2020 (ASEAN Vision 2020) ที่ผู้นำอาเซียนได้ประกาศไว้ โดยผู้นำอาเซียนจะประกาศแผนปฏิบัติการสามอ้อยในระหว่างการประชุม ASEAN Summit ครั้งที่ 6 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ในเดือนธันวาคม 2541

(3) ระบบการชำระเงินอาเซียน (Bilateral Payment Arrangement) โดยจะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าของการจัดทำความตกลงในเรื่องการใช้เงินสกุลท้องถิ่นเพื่อชำระเงินระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นคู่ ๆ

ผลสรุปจากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งนี้จะนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ซึ่งจะมีการประชุมกันในระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2541 ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลังเสร็จสิ้นการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนแล้ว จะมีการประชุมร่วมกันกับเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงการคลังญี่ปุ่น (ASEAN - Japan Meeting of Finance and Central Bank Deputies) เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเงินการคลังระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงการเพิ่มบทบาทของเงินเยนและเงินสกุลท้องถิ่นในภาคการลงทุนและการบริหารเงินสำรองของภูมิภาค

คณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีนายศุภรัตน์ ศวีร์มงคล ที่ปรึกษาการคลัง เป็นหัวหน้าคณะ